



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com

## KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM THÁI BÌNH LẦN THỨ BA (26/10/1958 - 26/10/2023)

### Thông cáo báo chí phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV



Toàn cảnh kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

Thứ hai, ngày 23/10/2023, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đã

khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ sáu.

Trước giờ khai mạc kỳ họp, vào 7 giờ 15 phút, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Xem tiếp trang 4)

### Ngày hội việc làm và kết nối cung - cầu lao động

Sáng ngày 21/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Trường Đại học Thái Bình tổ chức ngày hội việc làm và kết nối cung - cầu lao động năm 2023. Các đồng chí: Tào Bằng Huy, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Tại ngày hội việc làm, hơn 120 doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp cùng 50 đơn vị tham gia tư vấn tuyển sinh đào tạo và học nghề, tuyển dụng lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động. Các em học sinh, sinh viên đã được nghe nội dung giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh; các xu hướng phát triển, nhu cầu và các đòi hỏi của doanh nghiệp về năng lực, trình độ của nguồn lực lao động hiện nay. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp cho biết đang có nhu cầu tuyển dụng lao động số lượng lớn với điều kiện làm việc và mức lương hấp dẫn để người lao động lựa chọn.

Phát biểu tại ngày hội việc làm và kết nối cung - cầu lao động, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mong muốn tỉnh Thái Bình tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận



Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham quan gian hàng tại ngày hội.

thức của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chính sách phát triển thị trường lao động; tăng cường năm bắt đầy đủ, kịp thời thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tìm việc làm của người lao động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin kết nối với Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm thành hệ thống đồng bộ, thống nhất nhằm cung cấp các dịch vụ trực tiếp và trực tuyến có hiệu quả các hoạt động giao dịch, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động...

Ngày hội việc làm và kết nối cung - cầu lao động là một trong nhóm các nhiệm vụ, giải pháp để phục hồi và phát triển thị trường lao động của tỉnh năm 2023; đồng thời, cung cấp thông tin thị trường lao động đến doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động. Trọng tâm là đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế, các khu công nghiệp của tỉnh, nhu cầu học nghề và tuyển sinh học nghề. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực tiếp đăng ký tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề theo nhu cầu.

DUY TÙNG

### Khám bệnh, tặng quà các đối tượng chính sách xã Đông Kinh

Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Đông Hưng, Đoàn Thanh niên - Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đoàn Thanh niên Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn xã Đông Kinh (Đông Hưng).



Y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh cho người dân xã Đông Kinh.

Tại buổi khám bệnh, 200 người là các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn được các y bác sĩ khám sàng lọc những bệnh thường gặp như: tim mạch, huyết áp, tiểu đường, dạ dày... Đồng thời, các y bác sĩ cũng tư vấn về triệu chứng, phương pháp điều trị, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi; tặng thuốc điều trị, thuốc bổ; những trường hợp bệnh lý bất thường được phát hiện và được tư vấn chuyển lên tuyến trên để kiểm tra và điều trị kịp thời. Đoàn thanh niên các đơn vị và các nhà tài trợ cũng đã tặng 35 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đông Kinh. Tổng giá trị thuốc và quà tặng khoảng 75 triệu đồng.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà là hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương.

XUÂN PHƯƠNG

### Hơn 1.000 học sinh tham gia vệ sinh môi trường chuẩn bị cho lễ hội chùa Keo mùa thu

Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường THPT Phạm Quang Thắm vừa tổ chức lực lượng tiến hành tổng vệ sinh môi trường chuẩn bị cho lễ hội chùa Keo mùa thu năm 2023.

Hơn 1.000 học sinh của Trường THPT Phạm Quang Thắm đã tham gia phát quang cỏ dại, thu gom rác thải và túi nilon tại khu vực bên trong khuôn viên di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo và các tuyến đường khu vực phía ngoài di tích, thuộc địa phận xã Vũ Tiến, xã Duy Nhất. Sau thu gom, rác thải được tập trung, xử lý, góp phần làm sạch, xanh, đẹp khuôn viên và khu vực xung quanh di tích, tạo môi trường trong sạch, văn minh, thu hút du khách khi đến lễ hội.

(Xem tiếp trang 4)

QUYNH LƯU

## Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường trục kết nối trong Khu kinh tế

(Xem trang 2)



Đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện để bảo đảm tiến độ đề ra.

## PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC Nhân lên những "hạt giống đỏ"

(Xem trang 3)